

MCĐG: 2712-23-01/BTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

**Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý đợt 2 năm 2023 và vật tư thiết bị thanh lý có CTNH đợt 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế**

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính Phủ;
- Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 569/2023/HĐ-ĐG ngày 11/12/2023 giữa Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế với Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam;

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản: “Tài sản thanh lý đợt 2 năm 2023 và vật tư thiết bị thanh lý có CTNH đợt 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế” như sau:

### PHẦN I:

## TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

### ĐIỀU 1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

**1. Tài sản đấu giá:** Lô hàng TSCĐ và VTTB có CTNH, gồm 61 mục.

- TSCĐ có chất thải nguy hại: 53 mục. Trong có có 50 mục có mã CTNH: **17.03.04**
- VTTB có chất thải nguy hại: 8 mục. Mã CTNH: **17.03.04 và 16.01.13**

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

**2. Giá khởi điểm:** (đã bao gồm thuế VAT): **2.352.788.309 đồng** (Hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn, ba trăm lẻ chín đồng).

**Ghi chú:** Người mua được tài sản bán đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế khác (nếu có); chịu các loại chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý môi trường, xử lý tài sản phí bảo trì đường bộ, phạt nguội,... từ thời điểm bàn giao.

Các loại thuế, phí, lệ phí, phí bảo trì đường bộ, phạt nguội... liên quan đến tài sản phát sinh trước thời điểm bàn giao do người có tài sản chịu.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Người có tài sản đấu giá theo số điện thoại: 070.6000.789 địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

**3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:** Là các tài sản, vật tư thiết bị, tài thu hồi hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

### ĐIỀU 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

**1. Thời gian xem tài sản:** Giờ hành chính từ ngày 19/12 đến ngày 21/12/2023.

(Khách hàng liên hệ xem tài sản và được cấp giấy giới thiệu xem tài sản của đơn vị tổ chức đấu giá và chịu mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản). Các khách hàng không đi xem tài sản được coi là chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại về tài sản.

**2. Địa điểm xem tài sản:** Kho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Kiệt 63, Nguyễn Khoa Chiêm, P. An Tây, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. SĐT liên hệ: 070.6000.789.



**ĐIỀU 3. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá**

**1. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:** Giờ hành chính từ ngày 12/12 đến ngày 22/12/2023.

**2. Địa điểm, cách thức đăng ký mua hồ sơ:**

❖ Hướng dẫn mở tài khoản đấu giá trực tuyến (với khách hàng chưa có tài khoản):

+ Khách hàng tham gia đấu giá tự mở tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến có tên miền <https://daugiabtn.com> của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn hoặc liên hệ mở tài khoản trực tiếp tại: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; ĐT 0243.7820483.

+ VP Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, P2, Tân Bình, HCM ĐT: 028 36208369; Mrs Vân: 0326169708 (**chỉ tham khảo hồ sơ**)

- **Khi đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến** khách hàng bắt buộc phải mở tài khoản của đơn vị (theo hướng dẫn) trên trang đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Các giấy tờ nêu trên sẽ được chụp và gửi lên hệ thống đấu giá trực tuyến lưu giữ ngay khi khách hàng mở tài khoản và được khách hàng nộp lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam để lưu giữ tại các địa điểm trên.

- Sau khi hồ sơ khách hàng đăng ký mở tài khoản được xác nhận hợp lệ, khách hàng sẽ được cấp một **tài khoản** truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác để thực hiện việc đấu giá trên sàn đấu giá trực tuyến tại website daugiabtn.com của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Tổ chức, cá nhân sau khi tài khoản đã được xác thực hoặc đã có tài khoản truy cập còn thời hạn sử dụng để đấu giá trực tuyến trên website daugiabtn.com, dùng tài khoản này để tiến hành “đăng ký tham gia đấu giá”.

*Việc bấm nút “Đồng ý” khi thực hiện Đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý sử dụng mọi thông tin của mình để hoàn tất các công việc liên quan đến tài sản đăng ký tham gia đấu giá. Việc Đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến này được coi như thay thế cho việc nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá (đối với các khách hàng đã nộp phí duy trì tài khoản).*

❖ Hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá:

B1: Khách hàng đăng nhập tài khoản, bấm Đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến daugiabtn.com. **Khách hàng không bấm Đăng ký tham gia đấu giá sẽ không được xét duyệt để tham gia đấu giá.**

Đề nghị khách hàng đọc kỹ Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá. Khách hàng tải đơn đăng ký tham gia đấu trong phần Hồ sơ cuộc đấu giá, điền đầy đủ các nội dung trên đơn.

B2: Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ đấu giá theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

B3: Khách hàng **nộp trực tiếp đơn và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá tại** VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: 6/4 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (**Giờ hành chính từ ngày 12/12 đến ngày 22/12/2023**)

B4: Khách hàng nộp tiền đặt trước theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.



❖ **Quy định về hồ sơ, giấy tờ khi đăng ký tham gia đấu giá:**

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá **phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bộ sao y trong thời hạn 06 tháng** các giấy tờ sau:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + CMND/CCCD của Chủ doanh nghiệp (Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền đánh máy, đầy đủ các thông tin: tên tài sản, giá khởi điểm, thời gian tổ chức đấu giá của lô tài sản và CCCD/CMND của Người đến liên hệ - nếu không phải chủ doanh nghiệp);

(ii) Giấy phép xử lý chất thải nguy hại Có giấy phép hành nghề QLCTNH (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng), có mã CTNH **17.03.04, 16.01.13**; địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, khối lượng CTNH bán đấu giá theo đúng qui định tại Thông tư số: 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ Môi trường.

- Đồng thời, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá các hạng mục tài sản có điều kiện phải có Cam kết:

+ Về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH, công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

+ Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về môi trường (nếu có).

+ Vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại đúng theo quy định và công suất xử lý của nhà máy còn dư không vượt quá thiết kế.

+ Trong trường hợp trúng đấu giá trước khi nhận hàng phải đệ trình phương án vận chuyển, phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển CTNH từ các kho của bên có tài sản. Đồng thời, Khách hàng trúng đấu giá phải có trách nhiệm lập và chuyển bộ chứng từ CTNH (vận chuyển, xử lý) theo đúng quy định cho bên chủ tài sản trong vòng 01 tháng kể từ ngày hoàn thành bàn giao tài sản.

*Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang web: [www.daugiabtn.com](http://www.daugiabtn.com) của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.*

**\* Lưu ý khi mở tài khoản:**

1- Khách hàng mở tài khoản sẽ đóng một khoản phí **duy trì** tài khoản theo thỏa thuận; Niên hạn sử dụng và duy trì tài khoản là 12 tháng/lần mở.

2- Khách hàng **muốn mở tài khoản** nhưng **không muốn duy trì tài khoản** bắt buộc phải đến mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá như cách đấu giá truyền thống tại các điểm mua/bán hồ sơ ghi trong Quy chế cuộc đấu giá (**Ghi chú:** Phải đem theo đầy đủ bản gốc các giấy tờ như quy định để nhân viên Công ty Bắc Trung Nam trực tiếp hỗ trợ mở tài khoản. Kết thúc cuộc đấu giá tài khoản này sẽ được khóa trên Hệ thống đấu giá trực tuyến).

3- Với các khách hàng đã nộp đủ phí duy trì mà đăng ký tham gia dưới 5 cuộc đấu giá/năm, có nhu cầu nhận lại tiền phí duy trì thì trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày nộp phí, khách hàng đến văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam làm thủ tục nhận lại tiền (Khách hàng phải chịu phần thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp).

**ĐIỀU 4. Tiền mua Hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp:**



**1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/khách hàng (Năm trăm nghìn đồng).**

**Thời gian nộp:** Giờ hành chính từ ngày 12/12 đến ngày 22/12/2023.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: **“Tên tổ chức tham gia đấu giá – Tiền HS - lô ĐL TTHuế”**

**2. Tiền đặt trước: 470.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu đồng).**

**Thời gian nộp:** Từ ngày 22/12 đến hạn chót 17h00 ngày 26/12/2023.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: **“Tên tổ chức tham gia đấu giá – Tiền ĐT - lô ĐL TTHuế”**.

**Lưu ý:** Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trước 17h00 ngày 26/12/2023. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sau 17h00 ngày 26/12/2023 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

**Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn này đều được coi là không hợp lệ.**

**3. Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản sau:**

Số tài khoản : 0021 000 440 820

Tại Ngân hàng : Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam giữ lại làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng mua bán và được hoàn trả lại trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày bên có tài sản thông báo cho bên tổ chức đấu giá xác nhận khách hàng trúng đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản.

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng được trả lại sau khi kết thúc cuộc đấu giá chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc nếu khách hàng không vi phạm Quy chế này.

- Đối với các khách hàng đã chuyển khoản tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá nhưng không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ không đầy đủ (không đủ điều kiện tham gia đấu giá) hoặc chuyển khoản sai số tài khoản, sai nội dung chuyển khoản, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ giải quyết chuyển trả lại khoản tiền này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của khách hàng đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp (phí chuyển khoản ngân hàng do khách hàng chịu).

**Lưu ý khi kiểm tra trạng thái hồ sơ:** Sau khi hoàn thành việc nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước khách hàng có thể tự kiểm tra tin nhắn qua email hoặc vào mục “danh sách khách hàng tham gia đấu giá” tại cuộc đấu giá đã đăng ký để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trước 04 giờ khi cuộc đấu giá đã diễn ra; nếu đã nộp đủ, các ô trong hồ sơ sẽ được ghi chữ “đã nộp”. Trường hợp đã nộp đủ các khoản tiền nhưng hồ sơ chưa ghi chữ “đã nộp” hoặc chưa nhận được email thông báo “đủ điều kiện tham gia đấu giá”, khách hàng phải khẩn trương liên hệ với Đấu giá viên thông báo về tình trạng hồ sơ của mình để được xác nhận chậm nhất là 02 giờ trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Sau thời hạn trên, mọi thông báo để xác nhận lại hồ sơ của khách hàng không còn giá trị.

#### **ĐIỀU 5. Phương thức và hình thức đấu giá**

1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên liên tục theo bước giá.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến

3. Bước giá : 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).



- Không hạn chế số lần trả giá của khách hàng. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước ít nhất là 01 bước giá và không quá 10 bước giá.

#### **ĐIỀU 6. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá**

- Thời gian bắt đầu trả giá: **09h30 ngày 27/12/2023**

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá: **10h00 ngày 27/12/2023**

- Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam (**daugiabtn.com**).

#### **ĐIỀU 7. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá**

1. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi Biên bản bán đấu giá tài sản được lập, Hợp đồng được ký kết 02 bên (giữa Người có tài sản đấu giá và Người trúng đấu giá) hoặc ký kết 03 bên: giữa Người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá và Người trúng đấu giá. Trường hợp ký hợp đồng 03 bên Người mua được tài sản phải trả cho Tổ chức đấu giá tài sản tiền chi phí dịch vụ sau đấu giá.

2. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Dựa trên Thông báo đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá các bên sẽ thỏa thuận các điểm chính sau:

- Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ 100% giá trị tiền mua tài sản trực tiếp cho bên có tài sản trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày bán đấu giá thành công. Quá thời hạn trên không thanh toán, xem như khách hàng từ chối mua tài sản và mất khoản tiền đặt trước.

- Thời gian giao tài sản: Khách hàng trúng đấu giá nhận toàn bộ tài sản trong vòng 30 ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá đã thanh toán toàn bộ tiền mua tài sản cho Bên có tài sản.

Phương thức bàn giao tài sản: Bên có tài sản có kế hoạch bàn giao trực tiếp tài sản cho khách hàng mua được tài sản bán đấu giá và khách hàng nhận tài sản trên cơ sở kế hoạch giao hàng của Bên có tài sản. Từ thời điểm người mua nhận tài sản, người mua có trách nhiệm bảo quản tài sản, vận chuyển, xử lý môi trường, xử lý chất thải (nếu có) ... theo đúng quy định của pháp luật.

- Địa điểm xem và bàn giao tài sản: Tại kho của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - Kiệt 63 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, Thành phố Huế. tỉnh Thừa Thiên Huế.

## **PHẦN II**

### **CÁC QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **ĐIỀU 8. Người được và không được tham gia đấu giá tài sản**

##### **1. Người được tham gia đấu giá:**

a) Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Theo quy định từ điều 23 đến điều 25 của Bộ Luật dân sự) và các quy định của pháp luật có liên quan;

b) Đối với cá nhân, tổ chức: Là các cá nhân, doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

c) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi



tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (Giấy ủy quyền đánh máy, đầy đủ các thông tin: tên tài sản, giá khởi điểm, thời gian tổ chức đấu giá của lô tài sản) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d) Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá **phải có** Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại Có giấy phép hành nghề QLCTNH (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng), có mã CTNH **17.03.04, 16.01.13**; địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, khối lượng CTNH bán đấu giá theo đúng qui định tại Thông tư số: 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ Môi trường.

- Đồng thời, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá các hạng mục tài sản có điều kiện phải có Cam kết:

+ Về công suất cho phép Công ty xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH, công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá.

+ Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường (nếu có).

+ Vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại đúng theo quy định và công suất xử lý của nhà máy còn dư không vượt quá thiết kế.

+ Trong trường hợp trúng đấu giá trước khi nhận hàng phải đệ trình phương án vận chuyển, phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển CTNH từ các kho của bên có tài sản. Đồng thời, Khách hàng trúng đấu giá phải có trách nhiệm lập và chuyển bộ chứng từ CTNH (vận chuyển, xử lý) theo đúng quy định cho bên chủ tài sản trong vòng 01 tháng kể từ ngày hoàn thành bàn giao tài sản.

## **2. Người không được tham gia đấu giá:**

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

***e) Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng nộp tiền đặt trước không ghi nội dung chính xác như quy định tại Điều 4 Quy chế này, chuyển không đúng tài khoản nêu trong Quy chế cuộc đấu giá và chuyển không đủ số tiền đặt trước.***

## **ĐIỀU 9. Nội quy phòng đấu giá trực tuyến:**



### **Giải thích từ ngữ:**

- “Phòng đấu giá trực tuyến cho một cuộc đấu giá” là phòng đấu giá được mở trên trang đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, và được mở liên tục 24/7 từ thời điểm thông báo đấu giá đến thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.

- “Giờ hiển thị trên Hệ thống đấu giá trực tuyến” là giờ được lấy làm chuẩn để bắt đầu và kết thúc cuộc đấu giá cũng như để giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) trước pháp luật.

### **Các quy định cụ thể:**

**1. Người có tài sản:** Được tổ chức đấu giá cấp “**một tài khoản đặc biệt**” để đăng nhập vào hệ thống (vào phòng đấu giá) và thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra lại toàn bộ trình tự thủ tục của cuộc đấu giá.
- Quan sát và chứng kiến toàn bộ quá trình trả giá của khách hàng.
- Ký biên bản cuộc đấu giá sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

### **2. Đối với đấu giá viên, Nhân viên kỹ thuật, thư ký cuộc đấu giá:**

- Phải vào trang điện tử đấu giá trực tuyến trước giờ mở cuộc đấu giá 45 phút.
- Phải thông báo email hoặc điện thoại nhắc cho tất cả khách hàng chuẩn bị vào phòng đấu giá trước giờ mở cuộc đấu giá 30 phút để tham gia điểm danh.
- Kiểm tra lại việc điểm danh của khách hàng trước giờ mở cuộc đấu giá.
- Giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình, diễn biến của cuộc đấu giá.
- Xử lý các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

### **3. Đối với người tham gia đấu giá:**

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế đấu giá và các quy định khác của pháp luật;
- Phải truy cập vào hệ thống và ấn nút “điểm danh” trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá và liên hệ với tổ chức đấu giá lấy số điện thoại của Đấu giá viên (ĐGV) để liên hệ khi cần thiết.

**Lưu ý:** Nút điểm danh chỉ xuất hiện trên hệ thống trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá là 30 phút, Nút điểm danh sẽ biến mất khi cuộc đấu giá bắt đầu. Trường hợp khách hàng vào phòng đấu giá sớm hơn (30 phút trước giờ mở cuộc đấu giá) và muộn hơn (tới giờ mở cuộc đấu giá) sẽ không thấy có nút điểm danh trên màn hình.

- Người không ấn nút “điểm danh” coi như không tham gia cuộc đấu giá và bị mất số tiền đặt trước;

- Khách hàng đã ấn nút điểm danh đến thời điểm diễn ra cuộc đấu giá, bấm vào mục “**danh sách cuộc đấu giá đang diễn ra**” vào cuộc đấu giá mình tham gia để tiến hành trả giá;

- Người tham gia đấu giá phải vào phòng đấu giá đúng giờ quy định;

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến (tính từ thời điểm bắt đầu đến khi kết thúc cuộc đấu giá) người tham gia đấu giá phải đăng nhập và truy cập vào cuộc đấu giá trực tuyến đã đăng ký để tham gia trả giá.

- Trong suốt thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng hạn chế để màn hình điện thoại/máy tính của mình bị tắt. Trong trường hợp màn hình bị tắt, đề nghị khách hàng đăng nhập lại (nếu bị thoát tài khoản ra) hoặc tải lại cuộc đấu giá mà mình đang tham gia.

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia trả giá thì phải báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam qua số điện thoại của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu



giá và sau đó gửi đơn trình bày rõ lý do; đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc.

- Người tham gia đấu giá cần chuẩn bị máy tính, hệ thống kết nối mạng, đường truyền tốt nhất để truy cập trong thời gian trả giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam không chịu trách nhiệm trong những trường hợp lỗi không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra.

- Trong trường hợp không thể kết nối đến hệ thống đấu giá trực tuyến trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng phải thông báo ngay đến văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam hoặc số điện thoại của ĐGV điều hành cuộc đấu giá để có hướng giải quyết.

- Trong quá trình trả giá. Khách hàng không bị hạn chế số lần trả giá.

- Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị mất tiền đặt trước.

- Người trúng giá Phải ký Biên bản cuộc đấu giá trong thời gian quy định tại Điều 14 Quy chế cuộc đấu giá.

#### **Hướng dẫn khách hàng tham gia trả giá:**

Khách hàng đã ấn nút “điểm danh”, đến thời điểm diễn ra cuộc đấu giá bấm vào mục “danh sách các cuộc đấu giá đang diễn ra”, vào cuộc đấu giá mình tham gia để tiến hành trả giá.

#### **Trách nhiệm của khách hàng tham gia đấu giá:**

- Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo việc đăng ký đấu giá đúng hạn theo Thông báo đấu giá;

- Phải chỉnh giờ hiển thị trên thiết bị của mình trùng với giờ hiển thị trên Hệ thống đấu giá;

- Khách hàng phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ tại Điều 3 Quy chế này và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá;

- Tất cả khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên Website [daugiabtn.com](http://daugiabtn.com);

- Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được xem xét và giải quyết trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

- Mọi khiếu kiện, khiếu nại đều phải có hình ảnh/clip rõ ràng thể hiện đồng thời thời gian trên thiết bị đấu giá và thời gian chuẩn trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

#### **ĐIỀU 10. Trình tự, diễn biến cuộc đấu giá.**

- Cuộc đấu giá được tổ chức khi có từ 02 (Hai) người trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên phải đăng nhập vào hệ thống trước giờ mở cuộc đấu giá tối thiểu 45 phút và phải điểm danh khách hàng tham gia đấu giá và theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

- Người có tài sản phải cử đại diện truy cập vào hệ thống để tham gia và giám sát cuộc đấu giá, khi phát hiện nghi ngờ phải báo ngay cho đấu giá viên dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có tiêu cực khách hàng thông đồng đim giá.

- Trước thời điểm mở cuộc đấu giá 30-40 phút Hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ gửi vào email cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá để nhắc khách hàng vào ấn nút điểm danh và tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Khách hàng tham gia đấu giá phải đăng nhập vào hệ thống vào phòng đấu giá lô tài sản



của mình đã đăng ký trong thời gian mở cuộc đấu giá và ấn nút “Điểm danh”. Mỗi khách hàng được cấp một mã số khách hàng (mã số này được cấp riêng cho từng cuộc đấu giá).

- Trên giao diện trang đấu giá, khách hàng có đầy đủ thông tin về cuộc đấu giá, giá trả cao nhất hiện tại, hiển thị thời gian còn lại của cuộc đấu giá.

- Thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc đấu giá (khi chưa có khách hàng trả giá): Giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá là giá bằng với giá khởi điểm của tài sản.

- Sau khi đã có khách hàng trả giá thì giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá mặc định là giá cao nhất tại thời điểm hiện tại + 01 bước giá.

- Khách hàng có thể trực tiếp bấm nút “**Trả giá**” hoặc khách hàng muốn trả giá theo ý mình thì bấm dấu (+) hoặc (-), trên màn hình sẽ hiển thị giá khách hàng muốn trả. Nếu khách hàng đồng ý với giá hiển thị trên màn hình thì bấm nút “**Trả giá**” để gửi lên hệ thống. (Lưu ý: Mỗi lần bấm thêm dấu (+), giá trả sẽ được cộng thêm 01 bước giá. Mỗi lần bấm dấu (-), giá trả sẽ giảm đi 01 bước giá).

- Sau khi khách hàng đã bấm nút trả giá thì hệ thống sẽ báo cho khách hàng biết giá trả của khách hàng “**Được chấp nhận**” hoặc “**Bị từ chối**”.

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng chỉ xem được lịch sử trả giá của mình và giá trả cao nhất tại từng thời điểm diễn ra cuộc đấu giá (Giá hiện tại).

- Hết thời gian trả giá đấu giá viên bấm nút xác nhận kết quả cuộc đấu giá. Người có giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất được hệ thống ghi nhận sẽ là người trúng đấu giá. Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho người trúng đấu giá và tất cả các khách hàng tham gia đấu giá.

- Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty đấu giá Bắc Trung Nam.

## **ĐIỀU 11. Giá trả hợp lệ và giá trúng đấu giá**

### **1. Giá trả hợp lệ (hệ thống sẽ báo “được chấp nhận”):**

Với lần trả giá đầu tiên: giá trả hợp lệ là giá trả ít nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

Với các lần trả giá sau: giá trả hợp lệ là giá trả cao hơn giá trả hợp lệ liền kề trước tối thiểu 01 bước giá.

### **2. Giá không hợp lệ (hệ thống sẽ báo “bị từ chối”):**

- Giá trả thấp hơn giá khởi điểm.

- Giá trả sai bước giá hoặc vượt quá số bước giá quy định (nếu có).

- Giá trả thấp hơn hoặc bằng giá trả cao nhất tại thời điểm trả giá (do bấm nút chậm).

Lưu ý: Giá trả (hợp lệ hay không hợp lệ) của tất cả khách hàng đều được hệ thống tự động ghi nhận trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá.

**3. Giá trúng đấu giá:** là mức giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.

### **4. Rút lại giá đã trả:**

- Chỉ được rút lại giá đã trả trong thời gian đấu giá.

- Chỉ người trả giá cao nhất có quyền rút lại giá đã trả.

- Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền đấu giá và bị tịch thu tiền đặt trước.

- Sau khi người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ tự động cập nhật:

Nếu là lần trả giá đầu tiên: Cuộc đấu giá tiếp tục từ giá khởi điểm.



Nếu không phải là lần trả giá đầu tiên: Cuộc đấu giá tiếp tục từ mức giá trả hợp lệ cao nhất và liền kề trước đó.

**ĐIỀU 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.**

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

1. Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản.

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

**ĐIỀU 13. Quy định về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá**

Trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày, khách hàng có thể rút lại đăng ký tham gia đấu giá mà không bị mất tiền đặt trước. Việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá phải được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền.

**ĐIỀU 14. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến**

1. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá ngay khi cuộc đấu giá trực tuyến kết thúc và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, đại diện người có tài sản đấu giá và chuyển cho người trúng đấu giá. Biên bản được lập thành 05 bản, Tổ chức đấu giá 01 bản, người có tài sản 01 bản và chuyển 03 bản cho người trúng đấu giá ký.

2. Người trúng đấu giá chậm nhất sau 01 ngày kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá phải đến văn phòng tổ chức đấu giá để ký biên bản cuộc đấu giá. Quá thời hạn 02 ngày người trúng đấu giá không ký biên bản cuộc đấu giá trực tuyến được coi là: từ chối ký biên bản cuộc đấu giá, không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả, số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

3. Trong trường hợp cuộc đấu giá có nhiều khách hàng tham gia đấu giá nhưng chỉ có một khách hàng tham gia trả giá và trả giá bằng giá khởi điểm thì Biên bản đấu giá trực tuyến vẫn được lập. Việc quyết định bán tài sản trong trường hợp này thuộc quyền của người có tài sản đấu giá trên cơ sở các quy định tại Điều 49 Luật đấu giá.

**ĐIỀU 15. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước**

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.



3. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

**5. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:**

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá (không ấn nút điểm danh trong thời gian 30 phút trước khi diễn cuộc đấu giá) và không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản cụ thể:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký và tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản;

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

**ĐIỀU 16. Quy định thời gian và hình thức trả tiền đặt trước:**

- Tiền đặt trước sẽ được trả lại cho khách hàng không trúng đấu giá trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Hình thức trả tiền đặt trước: Chuyển khoản qua ngân hàng, theo nguyên tắc tiền chuyển đến từ doanh nghiệp, cá nhân nào sẽ được trả về cho doanh nghiệp, cá nhân đó phí chuyển khoản do khách hàng chịu.

**ĐIỀU 17. Trách nhiệm về chất lượng tài sản**

Bên có tài sản chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đủ khối lượng, số lượng theo bảng kê, theo nguyên trạng thực tế mà khách hàng đã xem trước khi tổ chức đấu giá tại nơi để tài sản.

**ĐIỀU 18. Giải quyết khiếu nại**

- Thời hạn nhận khiếu nại về kết quả đấu giá: 24 giờ tính từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng khiếu nại phải trực tiếp đến Văn phòng công ty Đấu giá Bắc Trung Nam cung cấp tài liệu và bằng chứng để khiếu nại, Công ty Bắc Trung Nam chỉ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng trên cơ sở các khiếu nại được viết bằng văn bản có chữ ký và dấu của



người có trách nhiệm.

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến cuộc đấu giá chỉ được giải quyết theo luật khiếu nại của pháp luật Việt Nam.

#### **ĐIỀU 19. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên, mọi bổ sung, thay đổi trong Quy chế này phải được thực hiện bằng văn bản.

Các quy định không ghi trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tất cả khách hàng tham gia đấu giá và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

Bản Quy chế này đã được đăng tải trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Được dán tại các địa điểm bán hồ sơ và giải thích rõ ràng cho mọi người tham gia (qua điện thoại hoặc trực tiếp) và cùng đồng ý thực hiện.

#### **Nơi nhận:**

- Bên có tài sản (để phối hợp)
- Niêm yết tại các địa điểm để mẫu tài sản;
- Các trang điện tử để đăng thông tin đấu giá;
- Khách hàng tham gia đấu giá (để thực hiện)
- Lưu hồ sơ đấu giá



**GIÁM ĐỐC**

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Thị Ngọc Lan**



**PHỤ LỤC I: DANH MỤC TSCĐ THANH LÝ**

STT	Tên Tài sản	Mã TSCĐ	ĐVT	Số lượng	Mã CTNH	Trạng thái	Ghi chú
1	MBA 25kVA dự phòng (thu hồi TBA Lộc Vĩnh 8) - Mát nhân	TTH-0000828	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	Bảo quản tại kho Cty Điện lực TT- Huế
2	MBA TD62-100kVA dự phòng (thu hồi TBA 110kV Đồng Lâm). No:1260030T	TTH-1563418	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
3	MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi Trạm NT Điện Hòa 1) No: 11591208	TTH-0000839	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
4	MBA 400kVA dự phòng - Thu hồi trạm Vân Cù 4. No: 30543218-2	TTH-0001715	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
5	MBA 180kVA dự phòng- Thu hồi ĐC Hương Long. No: 966707-11	TTH-0001548	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
6	MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi TBA ĐC Hải Dương). No:20116038-1	TTH-0000407	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
7	MBA 400kVA dự phòng (Thu hồi KCN Hương Sơ 2). No:11340907	TTH-0001697	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
8	MBA 560kva dự phòng (Thu hồi Khối AN Công an tỉnh) No: 102560186	TTH-0001734	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
9	MBA 560kVA dự phòng - Thu hồi trạm Thủ Nhôi Bông (No: 150111186)	TTH-0000615	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
10	MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi trạm Bắc Phước 2).No:07013	TTH-0001195	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
11	MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi TD42 110kV Phú Bài). No:030807- 01	TTH-1564984	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
12	MBA 160kVA dự phòng - Thu hồi trạm Hương Thọ 7 (No: 090510146)	TTH-0000499	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
13	MBA 320kVA dự phòng (Thu hồi Bắc An Gia 2). No:10910907	TTH-0001656	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
14	MBA 400kVA dự phòng - Thu hồi nuôi tôm Lộc Vĩnh (No: 4041240264306)	TTH-0001386	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
15	MBA 400kVA dự phòng - Thu hồi Nam Phổ Hạ. No:80512469104	TTH-0000764	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
16	MBA 250kVA dự phòng - Thu hồi trạm Y tế Phú Vang (No: 120198527)	TTH-0001357	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
17	MBA 250KVA dự phòng - Thu hồi trạm Thủ Lễ 1. No:12029892	TTH-0000402	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
18	MBA 100kVA dự phòng - Thu hồi trạm VP CN Điện Quảng Điền. No: 06350505	TTH-0000669	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
19	MBA 250kVA dự phòng - Thu hồi trạm Dương Phong Châu (No: 100811K-48)	TTH-0000855	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
20	MBA 250kVA dự phòng- Thu hồi trạm Quảng Công 7. No:03190310	TTH-0001251	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
21	MBA 160kVA dự phòng- Thu hồi Quảng Thọ 3. No:805121646	TTH-0001207	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
22	MBA 400kVA dự phòng- Thu hồi trạm Thủy Xuân 1 (No: 11300907)	TTH-0000613	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
23	MBA 250kVA dự phòng - Thu hồi trạm Diệu Đế (No:120298172)	TTH-0000800	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-
24	MBA 30kVA dự phòng - Thu hồi TBA T3 Phúc Lộc. No: 9942A-15	TTH-0000211	Máy	1	17.03.04	(Rắn - Lỏng)	-nt-



25	MBA 50kVA dự phòng (Thu hồi TBA Đồn biên phòng Lãng Cỏ 236) No: 010804-03	TTH-0000841	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
26	MBA 50kVA dự phòng- Thu hồi TBA Chí Lanh.No: 11252307-2	TTH-0000179	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
27	MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi trạm Y tế A Lưới) (No:80513068-2)	TTH-0000916	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
28	MBA 100kVA dự phòng - Thu hồi trạm KĐC Phú Xuân. No: 509115-0	TTH-0001241	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
29	MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi Quảng Ngạn 4) No: 80213039-1	TTH-0000666	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
30	MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi trạm Thủy Vân 2) (No: 1036)	TTH-0001400	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
31	MBA 50kVA dự phòng - Thu hồi trạm Hương Thịnh. No: 041299147	TTH-0001084	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
32	MBA 100kVA dự phòng - Thu hồi trạm K3 Hương Phú. No:011007-04	TTH-0001080	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
33	MBA 100kVA dự phòng - thu hồi trạm Đức Phú (No: 397326-04)	TTH-0000995	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
34	MBA 100kVA dự phòng - Thu hồi trạm Vinh Hải 3. No: 00613174-2	TTH-1565427	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
35	MBA 100kVA dự phòng (Thu hồi trạm Ba Lãng) (No: 966545-12)	TTH-0000389	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
36	MBA 100kVA dự phòng - thu hồi trạm Hương Lâm 1 (No: 4033210053005)	TTH-0000198	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
37	MBA 160kVA dự phòng (Thu hồi trạm Lộc Thủy 4) No: 090298146	TTH-0000677	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
38	MBA 320kVA dự phòng (Thu hồi TBA Lịch Đợi 1) (No: AA10033T)	TTH-0001404	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
39	MBA 250kVA dự phòng - Thu hồi trạm Vân Thê Đập 2 (No: D03203)	TTH-0000559	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
40	MBA 160kVA dự phòng - Thu hồi trạm Phú Diên 1. No: 090298158	TTH-0000449	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
41	MBA 180kVA dự phòng (Thu hồi trạm Bơm Phú Hồ 2) (No: 00118007-0)	TTH-0001315	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
42	MBA 180kVA dự phòng - Thu hồi trạm La Chữ 3 (No:954313-13)	TTH-0001021	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
43	MBA 180kVA dự phòng (Thu hồi trạm Long Khê 2). No:81018063-2	TTH-0001139	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
44	MBA 180kVA dự phòng - Thu hồi trạm Hương Hồ 6.(No: 509040-0)	TTH-0001488	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
45	MBA 250kVA dự phòng - Thu hồi trạm Hoàng Diệu (No: 120298321)	TTH-0001291	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
46	MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi Cấp 2,3 Phong điện (No:120298174)	TTH-0000652	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
47	MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi Lộc Thủy 1) No: 4031225108071	TTH-0001431	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
48	MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi Trần Phú 4) (No: 120398128)	TTH-0000564	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
49	MBA 250kVA dự phòng (Thu hồi Bàu Đa 2). No:966948-08	TTH-0001433	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-
50	MBA 250kVA dự phòng - Thu hồi trạm Phong Hải 4. (No:120198538)	TTH-0001456	Máy	1	17.03.04	(Rắn – Lỏng)	-nt-



51	Xe ô tô bán tải Ford Ranger BKS 75C - 102.83	TTH-1562870	Chiếc	1			-nt-
52	Xe ô tô bán tải Ford Ranger BKS 75H - 5025	TTH-0002086	Chiếc	1			-nt-
53	Xe thang BKS 75H-2991	TTH-0002109	Chiếc	1			-nt-
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>53</b>			

)  
)



**Phụ lục II: DANH MỤC VTTB THANH LÝ CÓ CTNH**

STT	Mã VT	Tên vật tư, thiết bị	ĐVT	Mã CTNH	Trạng thái	Ghi chú
1	1.41.04.001.000.04.D50	Dầu máy biến thế các loại	Lít	17.03.04	(Lỏng)	Bảo quản tại kho Cty Điện lực TT-Huế
2	3.53.65.032.000.00.D50	Biến dòng trung thế 24kV 100/5-5A	Cái	17.03.04	(Rắn)	-nt-
3	3.53.65.050.000.00.D50	Biến dòng trung thế 24kV 50-100/5-5A	Cái	17.03.04	(Rắn)	-nt-
4	3.56.20.001.000.02.D50	Biến điện áp 1 pha 22kV thu hồi các loại	Cái	17.03.04	(Rắn)	-nt-
5	3.56.20.004.000.00.D50	Biến điện áp 1 pha 22/v3:0,1/v3:0,1/3kV	Cái	17.03.04	(Rắn)	-nt-
6	3.58.60.002.000.00.D50	Hộp bộ đo lường 3 pha	Cái	17.03.04	(Rắn)	-nt-
7	3.60.05.130.000.00.D50	Công tơ điện từ 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A	Cái	16.01.13	(Rắn)	-nt-
8	3.60.45.506.000.00.D50	Công tơ điện từ 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A	Cái	16.01.13	(Rắn)	-nt-
	<b>TỔNG CỘNG</b>					